

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
โรงเรียนเสาชิงช้าวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	กิจกรรม ประกาศตนเป็นโรงเรียนที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเสาชิงช้าวิทยา จัดกิจกรรมประกาศตนเป็นโรงเรียนที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีให้บุคลากรในโรงเรียนมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่	<b>เชิงปริมาณ</b> บุคลากรของ โรงเรียนเสาชิงช้าวิทยา จำนวน 20 คนรับทราบและถือปฏิบัติประกาศนโยบายที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 <b>เชิงคุณภาพ</b> มีการประกาศนโยบายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	กลุ่มบริหาร งบประมาณ
				2. โรงเรียนเสาชิงช้าวิทยา ได้ประกาศลงวันที่ 8 กันยายน 2565 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566				



ประกาศโรงเรียนเสาชิงช้า

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ด้วยโรงเรียนเสาชิงช้า ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทศนคติจิตสำนึกและพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต โรงเรียนเสาชิงช้า จึงรับนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนเสาชิงช้าทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสถานศึกษา
๒. ข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนเสาชิงช้างดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสถานศึกษา
๓. ข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนเสาชิงช้าต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีชอบด้วยกฎหมาย
๔. การแสดงความยินดีการแสดงความรักปรารถนาดีการแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความรักในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพรบัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

(นายปรีชา ปัญญาานฤพล)

